
KM( Knowledge Management ) ( เรืออากาศโท ดร.ประพนธ์ จิตตะปุตตะ อาจารย์ประจ า สถาบันการบิน 

มหาวทิยาลัยรังสิต ) 

    ในฐานะของผู้เขียนที่เกีย่วข้องกบัการใช้ภาษาองักฤษตลอดชีวติ เพราะเหตุว่ามีความสนใจมาตั้งแต่เด็ก อยาก

พูดภาษาองักฤษกบัชาวต่างชาติโดยเฉพาะสมัยก่อนชาวอเมริกนัทีเ่รียกกนัว่า GI มาพกัผ่อนหลงัจากมาช่วยรบ

ในเขตเอเซีย และมีฐานทพัในประเทศไทยเช่นทีอู่่ตะเภา โคราช อุดรธานี และตาคล ีผมเป็นเด็กที่อยากคุยกบัชาว 

GI ซ่ึงวนัหน่ึงผมได้คุยกบัทหารอเมริกนัทีม่าพกัผ่อน ในกรมทหารของไทย ซ่ึงผมมีคุณพ่อเป็น นายทหารบก 

และมีบ้านพกัอยู่ในกรมทหาร ได้เล่นบาสเกต็บอลกบัชาวอเมริกนั และพูดคุยโดยรู้บ้างไม่รู้บ้าง จ าความได้เคย

อยากรู้ว่าเขามียศอะไร ผมก็ถามกบัเขาว่า What is your position ? เขากบ็อกว่า “ I am standing here. ผมเห็น

ว่าไม่เข้าท่าแล้ว กเ็ลยท าท่าทางเอามือแตะบ่าแตะไหล่แล้วท าท่าตะเบ๊ะ แล้วพูดเหมือนเดิม เขาถึงเข้าใจแล้ว

อเมริกนัคนน้ันกส็อนผมว่า You have to ask this sentence:  Would you mind telling me your rank ? กรุณา 

บอกยศ หรือต าแหน่งของคุณได้ไหมครับ? ผมกถ็ึงบางอ้อ ว่า ยศ หรือต าแหน่ง เขาใช้ว่า RANK ไม่ใช่ 

POSITION เขากบ็อกว่า เขามีต าแหน่ง Master Sergeant คือ จ่าสิบเอกครับ ผมกข็อบคุณเขาเป็นอย่างมากเลย

ครับ เป็นความประทบัใจของผมเลยทีเ่ดียว ดังน้ันผมจึงสนใจในการเรียนและพูดภาองักฤษมาโดยตลอดจน

เรียนเป็นวชิาเอกในคณะศึกษาศาสตร์ที ่มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จนส าเร็จในสาขาศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาการ

สอนภาษาองักฤษ และใช้ภาษาองักฤษในการเรียนทางด้านการบิน เรียนปริญญาโท และปริญญาเอก ซ่ึงผมมี

ความภูมิใจทีสุ่ดในการสอบภาษาองักฤษก่อนจะเรียนในสาขาดุษฎบีัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์ที ่

มหาวทิยาลัยรังสิต ผ่าน โดยไม่ต้องเรียนใน Class ครับ จ าได้ในรุ่นมี 20 กว่าคน ผ่านเพยีง 2 คน คือผู้ทีจ่บโท มา

จากองักฤษ 1 คน และจบจากไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 คน คือตัวผมเอง แต่ผมกค็อยช่วยเหลือเพ่ือนๆทุกคน

ทีต้่องการความช่วยเหลือครับ และผมกใ็ช้ภาษาองักฤษนี้มาสอนลูกศิษย์ในสาขานักบินพาณชิย์ ทีส่ถาบันการบิน 

มหาวทิยาลัยรังสิต และสาขาการจัดการธุรกจิการบิน วทิยาลยัการท่องเที่ยวอกีด้วย อกีทั้งสอนพเิศษใน

มหาวทิยาลัยอ่ืนๆทั้งของรัฐและเอกชนครับ ขอเพิม่เติมอกีสักเลก็น้อย ในการเรียนต่อ ปริญญาโทและปริญญา

เอก ส่ิงส าคัญคือต าราภาษาองักฤษ ผมต้องใช้มาเป็นอ้างอิงหรือ References มากมาย และต าราในการสอนด้าน

การบิน 99% เป็นภาษาองักฤษทั้งน้ัน จึงเป็นประโยชน์กบัตัวของผมมาก และจึงขอแนะน าว่าภาษาองักฤษ จึง

เป็นภาษาจ าเป็นของพวกเราทุกๆคน และในการเรียนการสอนตั้งแต่เด็กๆ ควรสอนในการพูดโต้ตอบ มากกว่าไป

เน้นไวยกรณ์ ผมคิดว่าสมัยนี้น่าจะพฒันาการสอนแล้วนะครับ 



 


